

ภูมินามกับสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญา และประติมากรรมรูปเคารพ
ของอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อตำบล ตำบลป่าแดง
ชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนาวารคุณ
ประเภท ประติมากรรมรูปเคารพ
ที่ตั้ง เลขที่ 95 หมู่ 12 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ละติจูด-ลองจิจูด 17.267285, 100.492445

ภูมินาม

ชื่อ “สำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนาวารคุณ” หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า “วัดพระธาตุเกตุวดีศรีชาติตระการ” (ปูนาค)

ประวัติความเป็นมา

พระบรมธาตุเกตุวดีศรีชาติตระการ ประจำสำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนาวารคุณเป็นพระธาตุ ที่มีความงดงามทรงระฆังคว่ำยอด พระบรมธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ มีขนาดกว้าง 13 x 13 เมตร สูง 29 เมตร และใช้เวลาสร้างกว่า 8 ปี พระอาจารย์จรรย์ เล่าถึงการสร้างพระธาตุฯ ว่า

เดิมสำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนาวารคุณ แห่งนี้เป็นที่ดินของโยมตาเป็นไร่เป็นดง เมื่อบวชตอนปี 2537 ได้มาหาโยมตา ตั้งใจเอาอาหารแห้งมาให้ โยมตาบอกว่า "ไม่นานพระเจ้าพาคณะมาสร้างวัดที่นี่"

อาตมามองภูมิประเทศก็ท้อแล้ว เพราะการเดินทาง การขนส่งเป็นเรื่องยากลำบาก และในขณะนั้น เราก็ไม่คิดว่าจะทำได้ แต่พอปี 2548 ขณะกำลังนั่งสงบ ๆ อยู่ก็มีบางสิ่งมากระทบจิตใจให้คิดถึงคำพูดของโยมตา เมื่อปี 2537 ก็เลยคิดว่าอาตมาน่าจะลองไปดูที่ไร่ เพื่อมีบุญสัมพันธ์กับสถานที่ที่จะลองไปจุดดวงคู่ เริ่มแรกที่สำนักสงฆ์ ไม่มีอะไรเลยและแต่เดิมมีแม่ชีที่เป็นน้ำของอาตมาอยู่ก่อน แม่ชีท่านก็บอกว่า "มาปฏิบัติธรรมในที่แห่งนี้ได้ 6 ปีแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่พระแล้วนะ ที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไป"

ตอนนั้นอาตมาไม่คิดว่าจะอยู่ได้นาน เพราะที่มาที่นี้คิดแค่มาปักกลดแต่ไหนก็มาถึงแล้วอาตมาก็อธิษฐานว่า "ถ้าที่แห่งนี้เคยเป็นวัดเป็นวา เป็นบ้านเป็นเมืองมาในอดีต อย่างที่โยมตาเคยบอกไว้ ก็ขอให้ลูกหลานของสถานที่แห่งนี้ ตลอดถึงญาติโยมมาร่วมสร้างบารมี ณ ที่แห่งนี้ อาตมาจะอยู่พรรษาที่นี้แค่พรรษานี้ ถ้าพรรษานี้ไม่มีญาติโยมมาช่วยสร้าง มาสนับสนุนก็ถือว่าไม่มีบุญได้สร้างสถานที่แห่งนี้"

เริ่มสร้างพระบรมธาตุเกตุวดีศรีชาติตระการ ด้วยศรัทธาและแรงอธิษฐาน หลังจากมาจำพรรษาได้ไม่นานพระอาจารย์พร้อมพระลูกศิษย์ในสำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนาวารคุณ รวมทั้งญาติโยมก็ค่อยๆ ระดมกำลังทรัพย์และร่างกาย ค่อยๆ สร้างพระธาตุโดยยึดแบบพระธาตุเจดีย์วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ตามที่พระอาจารย์จรรย์ได้เคยอธิษฐานจิตไว้ หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ เริ่มสร้างทีละเล็กทีละน้อย เริ่มแรกได้สร้างศาลา

การเปรียญนี้ก่อน และสร้างพระธาตุพร้อมกันไปด้วย ตอนแรกไม่คิดหรือคิดว่าพระธาตุจะสร้างเสร็จก็ในช่วงอายุของอาตมา แต่เราเอาจิตบูชาพระพุทธเจ้าถ้าสร้างไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรรุ่นต่อไปก็มาสร้างต่อให้เสร็จ เราเริ่มสร้างปี 2544 เริ่มจากชุดหลุมพระธาตุก่อนเพราะเคยฟังหลวงพ่อกาวนาท่านบอกว่า ถ้าจะไปสร้างสำนักสงฆ์ หรือวัดอะไรก็แล้วแต่ให้สร้างพระธาตุก่อน เพื่อเป็นประตุ พระแม่ธรณีแล้วทุกอย่างจะราบรื่นแล้วก็สำเร็จทุกอย่าง

พระอาจารย์ จวัณ ติรวโร ได้สานต่อและได้เริ่มก่อสร้างศาลาการเปรียญรวมถึงพระบรมธาตุเกตุวดีศรีชาติตระการ ประจำสำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนาวรคุณ ซึ่งได้แบบมาจากวัดเกตุวดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นวัดที่พระอาจารย์จรัญ ติรวโร ได้บวชและจำพรรษาอยู่ในพรรษาแรก ทั้งได้อิฐฐานจิตอนามอดีตเจ้าอาวาสวัดเกตุวดีศรีวราราม คือหลวงพ่พระครูภาวนาวรคุณ (พยนต์ เขมเทโว) มาเป็นนามของสำนักปฏิบัติธรรมฯ จวบจนทุกวันนี้

พระบรมธาตุเกตุวดีศรีชาติตระการ ใช้เวลาสร้างนานกว่า 8 ปี จึงสร้างเสร็จด้วยหยาดเหงื่อ แรงกายแรงใจของพระอาจารย์จรัญ ติรวโร และพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่เคารพในตัวพระอาจารย์ เมื่อถึงกาลอันสมควรทางคณะผู้ร่วมสร้างพระบรมธาตุจึงได้จัดงานฉลองสมโภช พระบรมธาตุ พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปทั้ง 28 พระองค์ ขึ้นสู่บุษบกในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2565

ผู้ให้ข้อมูล	พระอาจารย์จรัญ ติรวโร	อายุ 54 ปี	เบอร์โทรศัพท์ 0899227251 หรือ 0954633934
รูปภาพ	นายวิษณุ พรมภาพ	อายุ 47 ปี	เบอร์โทรศัพท์ 0659270010



รูปที่ 1

การจัดเครื่องไหว้หน้าพระบรมธาตุเกตุวดีศรีชาติตระการ



รูปที่ 2

พระบรมธาตุเกตุวดีศรีชาติตระการ